

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://qr.ipthailand.go.th/JrfDF_uK

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การออกข้อสอบของคณะกรรมการออกข้อสอบ	ปานกลาง	ป้องกันการกระทำทุจริต กรณีข้อสอบรั่วไหล	๑.กรมฯ แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ ตามคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ชั้น ที่ ๑/๒๕๖๖ ประกอบด้วยจำนวน ๕ คณะ ๒.คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ออกจำนวนข้อสอบมากกว่าจำนวนข้อที่ใช้จริง โดยให้ประธานกรรมการออกข้อสอบ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการกอง เป็นผู้คัดเลือกข้อสอบ
จัดทำข้อสอบ (รวบรวมและจัดทำ)	สูงมาก	ป้องกันการกระทำทุจริต กรณีข้อสอบรั่วไหล	๑. กรมฯ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวุฒิภาวะ และมีความรับผิดชอบสูง โดยผ่านการพิจารณารายชื่อจากคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ๒. ดำเนินการจัดตั้งรหัสสำหรับควบคุมการเข้าถึงไฟล์ข้อสอบ ๓. ดำเนินการเก็บข้อสอบไว้ที่ห้องเก็บประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยสามารถป้องกันการเข้าถึงจากผู้ไม่มีหน้าที่และป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบและคำตอบได้
ตรวจข้อสอบ/กระดาษคำตอบ	สูง	ป้องกันการใช้ดุลยพินิจในการตรวจข้อสอบ	๑.คณะกรรมการฯ ดำเนินการประชุมหารือสำหรับการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ ไม่ให้มีการใช้ดุลยพินิจของกรรมการตรวจข้อสอบ โดยให้มีการจัดทำธงคำตอบที่เป็นมาตรฐานไว้ ๒.กลุ่มบริหารงานบุคคลดำเนินการจัดส่งข้อสอบให้คณะกรรมการตรวจข้อสอบ โดยปกปิดชื่อและเลขประจำตัวสอบ
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)	สูง	ป้องกันการใช้ดุลยพินิจของกรรมการสอบสัมภาษณ์ในการสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)	คณะกรรมการดำเนินการกำหนดองค์ประกอบและเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน ประกอบด้วยความรู้ (ประวัติการศึกษา, ประสบการณ์การทำงาน) ๒๕ คะแนน ความสามารถ (ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, เชี่ยวชาญ, ความคล่องแคล่ว) ๒๕ คะแนน และบุคลิกภาพ และทัศนคติ ๕๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน
รวบรวมคะแนนและประมวลผล	ปานกลาง	ป้องกันการกระทำเจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนนขาดความรอบคอบ	กรมฯ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรอกและรวมคะแนน ตามคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ชั้น ที่ ๒/๒๕๖๖ โดยแต่ละตำแหน่ง กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรอกและรวมคะแนน จำนวน ๒ ชุดดำเนินการอย่างเอกเทศ เป็นอิสระจากกัน และตรวจทานผลคะแนนซึ่งกันและกัน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน ตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนเสนอกรมฯ